
Fyrirspurnir frá fulltrúa Miðflokksins. 
 

1. Hverjar hafa brúttótekjur bæjarfélagsins verið vegna seldra lóða, sunurliðað eftir 
atvinnulóðum og íbúðarlóðum, eftirtalin ár: 

2018 
2019 
2020 
2021  
 

2. Hver hefur útlagður kostnaður bæjarfélagsins verið við að gera lóðirnar klárar fyrir 
afhendingu (s.s gatnagerðargjöld o.s.frv.) eftirtalin ár: 

2018 
2019 
2020 
2021 
 

3. Á hrunárunum 2008 og 2009, skiluðu flestir þeim lóðum sem hafði verið úthlutað í 
Skarðshlíðarhverfi og Hellnahraun 2 (iðnaðarlóðir).  
- Endurgreiddi bærinn einhverjar (eða allar) lóðirnar við skil lóðarhafa eða hafði engin 
greiðsla farið fram eftir úthlutun lóðanna? 
-Hafi bærinn þurft að leggja út fyrir yfirtöku lóðanna, hvernig fjármagnaði bærinn það og hjá 
hvaða banka og á hvaða kjörum? 
-Keypti bærinn einhverjar lóðir af þrotabúum? 
-Hvernig fjármagnaði bærinn gatnagerð og undirbúning Skarðshlíðarhverfis og Hellnahraun 2 
á sínum tíma og hver var kostaðarupphæðin? 

 
 


